



ข่าวมหาวิทยาลัยมหิดล

โทร. 0-2849-6208-10 งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

999 ถ. พุทธรณีสถาย 4 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2849-6222 e-mail: opmupr@mahidol.ac.th

ผู้ได้รับรางวัล “แม่นุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

ในงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี ๒๕๖๑

รางวัลแม่นุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นตามแนวคิดที่ว่า “สิ่งแวดล้อมดีเริ่มต้นที่แม่” คัดเลือกแม่ที่มีบทบาทในการสนับสนุนให้ลูกเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นแม่ที่มีบทบาทสนับสนุน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสังคมอย่างเด่นชัด สำหรับในปีนี้มีผู้เสนอชื่อ ๒๖ ราย ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลจำนวน ๔ ท่าน ดังนี้



แม่น้อย สิบเมืองชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

แม่เป็นผู้นำในการแก้ปัญหาดินเค็ม แก้ปัญหาขยะในชุมชน มีบทบาทสำคัญในการรักษาป่าชุมชนดอนปู่ตา บ้านอิโคตร และส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว จนทุกวันนี้ทั้งลูก และคนในชุมชนทำการเกษตรโดยไม่พึ่งพาสารเคมี ตามแนวทางของแม่ แม่สอนลูกเสมอว่าอย่าละทิ้งผืนดินเกิด ให้รักษามรดก คือ นา คูแล พระแม่ธรณีและผืนป่า เมื่อป่าและน้ำอุดมสมบูรณ์ ก็จะช่วยเหลือถึงชีวิตของพวกเขา ทุกคนได้นานแสนนาน แม่จึงเป็นที่ยอมรับและยกย่องจากคนในชุมชนว่า “แม่พระผู้ใจบุญ เกื้อกูลธรรมชาติ”



แม่กัญญา อ่อนศรี จังหวัดสุรินทร์

แม่เป็นแกนนำจัดตั้ง “กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอาชีพทางเลือกบ้านทัพไทย” และร่วมก่อตั้ง “ตลาดนัดสีเขียว” ซึ่งเป็นต้นแบบการบริหารจัดการผลผลิตเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร รวมทั้งก่อตั้งสหกรณ์การเกษตรอินทรีย์ทัพไทย และกองทุนข้าวสุรินทร์ ผลักดันข้าวหอมมะลินทรีย์ส่งออกไปยัง ๑๗ ประเทศ แม่เชิญชวนเกษตรกรผลิตปุ๋ยคอกอินทรีย์จากมูลหมู ที่เลี้ยงไว้ ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ แม่ยังรณรงค์ให้เยาวชนและคนในชุมชนร่วมกันปลูกป่าทุกปี เปิดตลาดนัดสีเขียวใช้ใบตองตึงห่ออาหารขาย เพื่อช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก ลูกค่อยๆ ซึมซับจากการทำงานของแม่ ปัจจุบันลูกสาวคนโตได้เดินตามรอยแม่ กลับมาช่วยงานเป็นผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรอินทรีย์ทัพไทย การทำงานของแม่นอกจากจะทำให้สิ่งแวดล้อมดีแล้ว ยังเกิดการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน เกิดการพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน



แม่ชิตสุธางค์ ชำนาญ จังหวัดชุมพร

แม่เป็นแกนนำร่วมฟื้นฟูผืนป่าสาธารณะที่ถูกปล่อยทิ้งให้เสื่อมโทรม ร่วม
ทวงคืนผืนป่าสาธารณะจากการถูกบุกรุกของนายทุนและชาวบ้านที่เข้าไปยึดครอง
พื้นที่เป็นของตัวเอง แม่ยังเป็นผู้นำการอนุรักษ์ป่าชายเลน ร่วมกับชุมชนทำฝายหินก่อ
ที่ตำบลทะเลทรัพย์และตำบลสะพลี อีกทั้งประสานให้กลุ่มเครือข่ายบรรณรักษ์ส่งเสริม
การทำเกษตรเชิงนิเวศ ลดการใช้สารเคมีอย่างจริงจัง ทำให้แม่เป็นนักกิจกรรมและผู้

ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมระดับต้นๆ ของอำเภอปะทิว แม่พาลูกเข้าร่วมกิจกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูก
ต้นไม้ ปลูกป่าชายเลน ลูกทุกคนจึงรักและหวงแหนป่า เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ที่จะก่อเกิดประโยชน์กับ
ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป



แม่เบญจวรรณ เพ็งหนู จังหวัดพัทลุง

ด้วยแนวคิดที่ว่า “ทะเลสาบสมบูรณ์ ครอบครัวยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง” จึง
เป็นที่มาของการทำงานของแม่ที่ทำมากว่า ๒๐ ปี ในการให้ชุมชนร่วมมือดูแลกันเอง
ตามวิถีชาวบ้าน แม่ได้ริเริ่มและเสริมสร้างการรวมกลุ่มของชุมชนชาวประมงบ้านช่อง
พื้น ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยร่วมกันจัดตั้งกลุ่มออม
ทรัพย์ เพื่อให้ชาวประมงได้ออมเงิน นำดอกผลจากการออม มาซื้อพันธุ์ปลา ร่วม

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน ส่งผลให้ชาวประมงกลับมาทำงานใน
พื้นที่ มีการร่วมกันกำหนดธรรมนูญชุมชน เพื่อใช้ปฏิบัติร่วมกัน มีแปลชุมชน มีระบบการแปรรูปทรัพยากร
ทางทะเล แม่ยังได้ขยายแนวคิดและวิธีการดำเนินงานสู่ชุมชนใกล้เคียง แม่ประสานให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
องค์กรชุมชนและสถานศึกษา ทำหลักสูตรท้องถิ่น เกาะหมากศึกษา ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ โดยให้ผู้สูงอายุในชุมชน
ช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ และตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยลูกของแม่ได้ซึมซับแนวคิดการทำงาน และตั้งใจ
ที่จะสืบสานการทำงานของแม่
